



ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำไปประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงานงบประมาณ ตลอดจนนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม เป็นการแก้ไขโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องเพื่อความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน แก้ไขปีงบประมาณที่ดำเนินการโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายตระกูล สุขกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

คำนำ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองรวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดของของแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ตลอดจนกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รวมถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” หรือการแก้ไข “แผนงาน” และการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้วางแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ การแก้ไขโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น และการแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และให้มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยเป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย และตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสามารถนำไปพิจารณาประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และการขอรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ ตลอดจนนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๔๑-๔๙๑ ต่อ ๒๘
โทรสาร ๐๓๗-๒๔๑-๗๐๒

สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	๑ - ๒
บทนำ	๓ - ๔
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๕
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖ - ๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ	
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว	
แผนงานการศึกษา	๓๔ - ๓๕
แผนงานเคหะและชุมชน	๓๖ - ๓๗
สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕	๓๘ - ๔๔

บันทึกหลักการและเหตุผล

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนามับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ และข้อ ๒๑ กำหนดว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้วางแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการแก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้วางแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ โดยกำหนดความหมายสำคัญของการแก้ไขโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น และการแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์ ว่าเป็นการแก้ไขโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่กำหนดขึ้น กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องหรือแก้ไขคุณลักษณะที่เหมือนกันโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป หรือเป็นการแก้ไขเพราะไม่สอดคล้องไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การแก้ไขปีงบประมาณหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปอีกปีงบประมาณหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำในห้วงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นการรอบในการจัดทำงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

สืบเนื่องจากกองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จำนวน ๑๒ โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์

การแก้ไขโครงการโดยการเปลี่ยนชื่อโครงการและปีงบประมาณที่จะดำเนินการ เพื่อให้มีความสอดคล้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นการแก้ไขโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องหรือแก้ไขคุณลักษณะที่เหมือนกัน เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน

การแก้ไขเพื่อขอรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ เป็นการแก้ไขปีงบประมาณโดยแก้ไขจากปีงบประมาณหนึ่งไปอีกปีงบประมาณหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อนำไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และขอรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ

บทนำ

ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดบทนิยามตามนัยความหมายในข้อ ๔ ดังนี้

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยสนับสนุนงบประมาณ กำหนด และมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

๒. เพื่อให้สามารถนำไปประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และการขอรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ

๓. เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

๔. เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้วเกิดความคล่องตัว เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นใน “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการ

แก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ แล้วแต่กรณี และดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

“การแก้ไขโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็นการแก้ไขโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแก้ไข ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องหรือแก้ไขคุณลักษณะที่เหมือนกัน เช่น ถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกฯ โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

“การแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์” เป็นการแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่กำหนดขึ้น กลยุทธ์ แผนงาน เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป หรือเป็นการแก้ไขเพราะไม่สอดคล้องไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การแก้ไขเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

การแก้ไขงบประมาณหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปอีกปีงบประมาณหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. สำนัก/กอง ต้นเรื่อง เสนอบันทึกเหตุผลความจำเป็นขอแก้ไขแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเอกสารให้ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

๒. ส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดทำแผน โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) จัดทำร่างแผนที่แก้ไข บัญชีโครงการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด บันทึกข้อความ พร้อมทั้งประกาศ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข

๔. ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสระแก้ว, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว, อำเภอเมืองสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง คมนาคม ท่อระบายน้ำ รังระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	-	๑๑	๗๙,๗๖๕,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๑๑	๗๙,๗๖๕,๐๐๐
รวม	๐	-	๑๑	๗๙,๗๖๕,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๑๑	๗๙,๗๖๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว ๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของประชาชนด้านการศึกษา ทั้งในระบบและ นอกระบบ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า (๑) แผนงานการศึกษา	๐	-	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐
๔.๒ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลายโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามรอย ประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ (๔) แผนงานเคหะและชุมชน	๐	-	๑	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๑	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๐	-	๑	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๑	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๐	-	๑๒	๒๐๐,๗๖๕,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๑๒	๒๐๐,๗๖๕,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ แก๊ซในเขตเทศบาล เมืองสระแก้ว	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร แก้ไขปัญหาหน้าท่วม ซังในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว	ก่อสร้างทางเท้า ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๘๔ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)	๕,๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรไป - มา และลดปัญหา น้ำท่วมซัง	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และทำให้การระบายน้ำเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการใหม่ โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาล เมืองสระแก้ว	ก่อสร้างทางเท้า ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๘๔ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)		๕,๕๐๐,๐๐๐					มีทางเดินเท้าที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ สัญจร ระยะทางยาว ๑,๐๘๔ เมตร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย ในการ สัญจรและ ช่วยลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๓ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไป-มา ให้มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)	๘,๘๖๐,๐๐๐					ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น และลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	ทำให้การจราจรมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก์ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๓ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร ให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้นและ ช่วยแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนน ในเขตเทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อย กว่า ๓,๔๔๐ ตร.ม.พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)		๘,๘๖๐,๐๐๐					ถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มขึ้น ช่วยแก้ ปัญหาน้ำท่วมขัง และลดปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล ๑๙ (ซอยอรุณกิจ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไป-มา ให้มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๐๓๒ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)	๘,๕๖๐,๐๐๐					ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น และลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	ทำให้การจราจรมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล ๑๙ (ซอยอรุณกิจ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร ให้มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนนในเขตเทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๐๓๒ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)		๘,๕๖๐,๐๐๐					ถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๓๒ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรเพิ่มขึ้น ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและลดปัญหาฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๖ (บ้านคำเจริญ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไป-มา ให้มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๓ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๙๑๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)	๙,๗๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น และลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	ทำให้การจราจรมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๖ (บ้านคำเจริญ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร ให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้นและ ช่วยแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนน ในเขตเทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๓ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๙๑๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)		๙,๗๐๐,๐๐๐					ถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๑๕ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มขึ้น ช่วยแก้ ปัญหาน้ำท่วมขัง และลดปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต

เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล ๒๐ (โรงงานน้ำแข็งวายเค) เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไป-มา ให้มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล. ตอนที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๑๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๖ ตร.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)	๙,๕๖๐,๐๐๐					ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น และลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	ทำให้การจราจรมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล ๒๐ (โรงงานน้ำแข็งวายุเค) เชื่อมถนนสายเลียบเมือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร ให้มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังถนนในเขตเทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล. ตอนที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๑๔ ม.หนา๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๖ ตร.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)		๙,๔๖๐,๐๐๐					ถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๖ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรเพิ่มขึ้น ช่วยแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและลดปัญหาฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๑	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจรไป-มา และเพื่อให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)	๖,๙๖๐,๐๐๐					ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น	ทำให้การจราจร มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๑	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร ให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้นและ ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังถนน ในเขตเทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)		๖,๙๖๐,๐๐๐				ถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มขึ้น ช่วยแก้ ปัญหาน้ำท่วมขัง และลดปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๗ ซอย ๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจรไป-มา ให้มี ถนนที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้นและช่วย แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังในเขตเทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล. ตอนที่ ๑ กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ตอนที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๕ ม.หนา ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๒.๕๐ ตร.ม.พร้อมวางท่อระบาย น้ำคสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)	๙,๒๗๐,๐๐๐					ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น และลด ปัญหาน้ำท่วม ขังถนน	ทำให้การจราจร มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๗ ซอย ๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร ให้มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนในเขตเทศบาล	ก่อสร้างถนน คสล. ตอนที่ ๑ กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ตอนที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๕ ม.หนา ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๒.๕๐ ตร.ม.พร้อมวางท่อระบาย น้ำคสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)		๙,๒๓๐,๐๐๐					ถนน คสล.พื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๒.๕๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มขึ้น ช่วยแก้ ปัญหาน้ำท่วมขัง และลดปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	<u>โครงการเดิม</u> โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๖ (ซอยหมู่บ้านนิตดาโฮม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไป-มา และมีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ ๑ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๓ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๒,๙๔๕,๐๐๐					ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น	ทำให้การจราจรมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)	<u>โครงการเดิม</u> โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๖ (ซอยหมู่บ้านนิตดาโฮม)		ตอนที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๕ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๖ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๗ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อย กว่า ๕,๗๓๗ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก์ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๖ (ซอยหมู่บ้านนิคตาโฮม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร และมีถนน ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ ๑ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร		๒,๙๔๕,๐๐๐					ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ที่ปรับปรุง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๓๗ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มขึ้น และ ช่วยแก้ปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)	โครงการใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๖ (ซอยหมู่บ้านนิตดาโฮม)		ตอนที่ ๓ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๕ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๖ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๗ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อย กว่า ๕,๗๓๗ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	<u>โครงการเดิม</u> โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๓ (ต่อจากถนนเดิม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจรไป-มา และเพื่อให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๘๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๓๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)	๓,๒๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น	ทำให้การจราจร มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก์ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๓ (ต่อจากถนนเดิม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร และมีถนน ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๘๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร		๓,๒๐๐,๐๐๐					ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ที่ปรับปรุง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๒๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มขึ้น และ ช่วยแก้ปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)	โครงการใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๓ (ต่อจากถนนเดิม)		หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๓๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๖ เชื่อมถนนเทศบาล ๘ เชื่อมถนนเทศบาล ๑๐	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจรไป-มา และเพื่อให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE กว้าง ๓.๗๐ - ๕ เมตร ยาว ๓,๐๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อย กว่า ๑๔,๓๗๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)	๗,๓๑๐,๐๐๐					ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น	ทำให้การจราจร มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก์ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๖ เชื่อมถนนเทศบาล ๘ เชื่อมถนนเทศบาล ๑๐	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร และมีถนน ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE กว้าง ๓.๗๐ - ๕ เมตร ยาว ๓,๐๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อย กว่า ๑๔,๓๗๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)		๗,๓๑๐,๐๐๐				ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ที่ปรับปรุง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๗๒ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มขึ้น และ ช่วยแก้ปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๗ (ต่อจากถนนเดิม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจรไป-มา และเพื่อให้มีถนน ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๘,๐๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น	ทำให้การจราจร มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง ช่วยแก้ปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)	โครงการเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๗ (ต่อจากถนนเดิม)		ตอนที่ ๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๙๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก์ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๗ (ต่อจากถนนเดิม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร และมีถนน ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร		๘,๐๐๐,๐๐๐					ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ที่ปรับปรุง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๙๒ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มขึ้น และ ช่วยแก้ปัญหา ฝุ่นละออง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)	โครงการใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๗ (ต่อจากถนนเดิม)		ตอนที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)	โครงการใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๗ (ต่อจากถนนเดิม)		ตอนที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๙๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)								
รวม ๑๑ โครงการ					๗๙,๗๖๕,๐๐๐						

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะของเด็กให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ฯลฯ	จัดทำห้องเรียนอัจฉริยะให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกระสัง)	๑,๐๐๐,๐๐๐					ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	โรงเรียนมีห้องเรียนที่มีคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ทันสมัย ชับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
- ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
- ๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการใหม่ โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะของเด็กให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ฯลฯ	จัดทำห้องเรียนอัจฉริยะให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกระสัง)		๑,๐๐๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	โรงเรียนมีห้องเรียนที่มีคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ์ทันสมัย ชับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	กองการศึกษา
รวม ๑ โครงการ					๑,๐๐๐,๐๐๐						

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบสาธารณูปโภค บริเวณสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว	เพื่อพัฒนาสวน สาธารณะให้เป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพให้มี ความสวยงาม น่าอยู่	ดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)	๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐					พื้นที่สวน สาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ ที่ได้รับการ ปรับปรุงภูมิทัศน์	เทศบาลเมือง สระแก้วมีพื้นที่ สีเขียวเพิ่มขึ้น ประชาชนมีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ เพิ่มขีดความสามารถสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขชาติวิถี
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
- ๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามรอยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
- (๔) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนเมืองสระแก้ว บริเวณสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว	เพื่อพัฒนาสวน สาธารณะให้เป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจ ปรับภูมิทัศน์ ทัศนียภาพให้มี ความสวยงาม	ดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)		๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐					พื้นที่สวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ ได้รับการปรับปรุง ภูมิทัศน์ จำนวน ๑ แห่ง	เทศบาลเมือง สระแก้ว มีพื้นที่ สีเขียวเพิ่มขึ้น ประชาชนมีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ มีสถานที่ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ และยังใช้เป็น ออกกำลังกาย	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ					๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐							

**สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕**

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเดิม ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๑	โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณใหม่ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑	เพื่อนำไปประกอบการขอรับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ หรือนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๓ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเดิม ๘,๘๖๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๐๙ ลำดับที่ ๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๓ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณใหม่ ๘,๘๖๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๙ ลำดับที่ ๒	เพื่อนำไปประกอบการขอรับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ หรือนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล ๑๙ (ซอยอรุณกิจ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเดิม ๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๐ ลำดับที่ ๓	โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณใหม่ ๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๓	เพื่อนำไปประกอบการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ หรือนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๖ (บ้านคำเจริญ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเดิม ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๑ ลำดับที่ ๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๓ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณใหม่ ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๔	เพื่อนำไปประกอบการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ หรือนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล ๒๐ (โรงงานน้ำแข็งววายเค) เชื่อมถนนสายเลียยเมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเดิม ๙,๔๖๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๒ ลำดับที่ ๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล ๒๐ (โรงงานน้ำแข็งววายเค) เชื่อมถนนสายเลียยเมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณใหม่ ๙,๔๖๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๕	เพื่อนำไปประกอบการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ หรือนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเดิม ๖,๙๖๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๓ ลำดับที่ ๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณใหม่ ๖,๙๖๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๖	เพื่อนำไปประกอบการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ หรือนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง

**สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕**

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๗ ซอย ๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเดิม ๙,๒๗๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๔ ลำดับที่ ๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๗ ซอย ๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณใหม่ ๙,๒๗๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๗	เพื่อนำไปประกอบการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ หรือนำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๖ (ซอยหมู่บ้านนิตตาโฮม) งบประมาณเดิม ๒,๙๔๕,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๕-๑๑๖ ลำดับที่ ๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณใหม่ ๒,๙๔๕,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๒๒-๒๓ ลำดับที่ ๘	เพื่อนำไปประกอบการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ หรือนำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง

**สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕**

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๓ (ต่อจากถนนเดิม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเดิม ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๗ ลำดับที่ ๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๓ (ต่อจากถนนเดิม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณใหม่ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๒๕-๒๖ ลำดับที่ ๙	เพื่อนำไปประกอบการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ หรือนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๖ เชื่อมถนนเทศบาล ๘ เชื่อมถนนเทศบาล ๑๐ งบประมาณเดิม ๗,๓๑๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๑๘ ลำดับที่ ๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๖ เชื่อมถนนเทศบาล ๘ เชื่อมถนนเทศบาล ๑๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณใหม่ ๗,๓๑๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๑๐	เพื่อนำไปประกอบการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ หรือนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง

**สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕**

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๗ (ต่อจากถนนเดิม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเดิม ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๒๓-๑๒๕ ลำดับที่ ๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล ๗ (ต่อจากถนนเดิม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณใหม่ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๑-๓๓ ลำดับที่ ๑๑	เพื่อนำไปประกอบการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ หรือนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค บริเวณสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว งบประมาณเดิม ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๑๖๙ ลำดับที่ ๖	โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง สระแก้ว บริเวณสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว งบประมาณใหม่ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๑	เพื่อนำไปประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง	<u>ยุทธศาสตร์เดิม</u> ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน <u>ยุทธศาสตร์ใหม่</u> ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง

**สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕**

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๓	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๒๐๔ ลำดับที่ ๑๘	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณใหม่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๑	เพื่อนำไปประกอบการขอรับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงิน อุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) จากสำนักงบประมาณ หรือนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว	กองการศึกษา